



QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ XIV

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra tiến độ thi công công trình nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9

>4

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng kiểm tra thực tế Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, thuộc địa phận huyện Mỹ Xuyên.
 Ảnh: THẠCH PÍCH



Huyện đoàn Thanh Trị đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp

>3

Báo Sóc Trăng điện tử đổi mới, hòa vào dòng chảy phát triển của báo chí hiện đại

> Trang 2



“ Sau khi được nâng cấp và mở chuyên trang Báo Sóc Trăng online tiếng Khmer, Lãnh đạo tỉnh mong các đồng chí tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, đa dạng hóa nội dung, hình thức của Báo Sóc Trăng, đặc biệt là các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, các chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ngành các cấp và đặc biệt là việc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.”

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
 Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh



Sóc Trăng:
 Kết quả bước đầu trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

>4

Phát triển nuôi tôm nước lợ theo hướng bền vững, tập trung, sản xuất sạch

>5

Quyết tâm thi đua thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

>7

Báo Sóc Trăng điện tử đổi mới, hòa vào dòng chảy phát triển của báo chí hiện đại

Báo mạng điện tử là một loại hình báo chí ra đời muộn hơn so với báo in, phát thanh và truyền hình. Tuy nhiên, báo mạng điện tử có nhiều ưu thế vượt trội. Để bắt nhịp cùng xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, cung cấp thông tin phong phú, chính xác, kịp thời, hiệu quả, Báo Sóc Trăng được quan tâm đầu tư phát triển Báo Sóc Trăng điện tử; đồng thời mở chuyên trang tiếng Khmer trên Báo điện tử Sóc Trăng - kênh thông tin quan trọng nhằm truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

PHÁT TRIỂN BÁO SÓC TRĂNG ĐIỆN TỬ

Hòa vào dòng chảy phát triển của báo chí cả nước, với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho Báo Sóc Trăng phát triển Báo điện tử, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2017, Báo Sóc Trăng điện tử ra mắt bạn đọc với tên miền www.baosoctrang.org.vn, là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của Báo Sóc Trăng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin và sự đòi hỏi ngày càng cao nhu cầu, thị hiếu đa dạng của bạn đọc, lãnh đạo Báo nhận thấy cần thiết phải có lộ trình phát triển phù hợp, kịp thời để đổi mới, nâng tầm Báo Sóc Trăng điện tử theo hướng truyền thông đa phương tiện, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua 7 năm đi vào hoạt động, Báo Sóc Trăng điện tử đã thu hút được hơn 800 triệu lượt truy cập (bình quân hơn 250 ngàn lượt truy cập/ngày).

Trong xu thế chung của xã hội, Báo Sóc Trăng cũng từng bước thực hiện công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi quy trình hoạt động để tạo ra văn hóa trong tòa soạn cho phù hợp với môi trường chuyển đổi số, hình thành một đội ngũ nhân lực có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ số; số hóa một số hoạt động báo chí, tăng cường khả năng quản lý nghiệp vụ sản xuất, xuất bản tin bài đồng bộ giữa báo in và báo điện tử, lưu giữ, tìm kiếm các tin bài đã được đăng; đồng thời nắm được các trạng thái tin bài ở từng khâu của quy trình, giúp theo dõi, quản lý, xuất bản kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dùng, bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Do đó, việc thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Tòa soạn hội tụ là hết sức



Chuyên trang Báo Sóc Trăng online tiếng Khmer trên Báo Sóc Trăng điện tử.

cần thiết. Đây là những viên gạch đầu tiên, quan trọng đặt nền móng cho công cuộc chuyển đổi số tại Báo và cho cả lĩnh vực thông tin truyền thông của tỉnh nhà.

Xác định báo in là nền tảng, báo điện tử là mũi nhọn, trong những năm qua, lãnh đạo Báo Sóc Trăng đã chú trọng đổi mới, xây dựng loại hình báo điện tử, xây dựng nhiều sản phẩm báo chí trên báo điện tử. Với Đề án nâng cấp Báo Sóc Trăng điện tử được Tỉnh ủy phê duyệt, năm 2024, Báo Sóc Trăng được đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị cho báo điện tử theo hướng truyền thông đa phương tiện. Nâng cấp phần mềm, giao diện báo điện tử hiện có theo hướng hiện đại, thân thiện, sinh động, dễ tiếp cận thông tin. Tích hợp các phần mềm tiện ích, phục vụ cho công tác xuất bản báo và quản trị tòa soạn. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động.

Để án đầu tư, nâng cấp Báo Sóc Trăng điện tử, đã tạo bước đột phá mới, với giao diện mới đẹp hơn, nhiều tiện ích, tốc độ truy cập nhanh hơn, bảo mật

Infographic; E-Magazine...

Phát huy tính năng đa phương tiện của báo điện tử, hướng tới Báo Sóc Trăng mạnh dạn thực hiện các nội dung truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp một số sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trên Báo điện tử và trên trang Fanpage của báo...

MỞ CHUYÊN TRANG BÁO SÓC TRĂNG ONLINE TIẾNG KHMER

Sóc Trăng là tỉnh có tỷ lệ đồng bào Khmer chiếm hơn 30% dân số của toàn tỉnh, cùng với các ấn phẩm báo chữ Việt (báo in, báo điện tử), ấn phẩm báo chữ Khmer của Báo Sóc Trăng thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của báo chí cách



Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

“Sau khi được nâng cấp và mở chuyên trang Báo Sóc Trăng online tiếng Khmer, Lãnh đạo tỉnh mong các đồng chí tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, đa dạng hóa nội dung, hình thức của Báo Sóc Trăng, đặc biệt là các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, các chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ngành các cấp và đặc biệt là việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.”

cao, tính tương tác với độc giả cao hơn. Báo Sóc Trăng điện tử ngày càng nâng cao hiệu quả tuyên truyền theo hướng báo chí đa phương tiện. Thường xuyên đổi mới, cập nhật thông tin, tăng cường làm phong phú, hấp dẫn các chuyên mục: Thời sự - chính trị; kinh tế; xã hội; quốc phòng - an ninh; pháp luật; giáo dục - khoa học công nghệ, quốc tế; trang địa phương. Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại, tăng hiệu ứng, tăng tính hấp dẫn, giúp cho việc truyền tải thông tin trở nên dễ dàng hơn, sinh động hơn, như: đọc báo in online; Media;

mạng, thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là diễn đàn của nhân dân. Đã trở thành chiếc cầu nối thông suốt trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống đồng bào; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào Khmer trong sự nghiệp xây dựng và kiến thiết quê hương Sóc Trăng.

Nhằm phục vụ bạn đọc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, Tỉnh ủy đã quan

tâm đầu tư cho Báo Sóc Trăng mở chuyên trang Báo Sóc Trăng online tiếng Khmer trên Báo Sóc Trăng điện tử. Từ ngày 4/9/2024, Báo Sóc Trăng ra mắt chuyên trang Báo Sóc Trăng tiếng Khmer trên Báo Sóc Trăng điện tử. Chuyển tải thông tin các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh, thông tin kịp thời kết quả thực hiện các chính sách dân tộc; tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer. Giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử và công cuộc phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng đến với bạn bè trong nước và thế giới. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với các nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế...

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng tin tưởng rằng, đội ngũ nhà báo hôm nay, bằng lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm với xã hội sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động của Báo Sóc Trăng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trước sự bùng nổ thông tin trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhân buổi ra mắt giao diện mới Báo Sóc Trăng online và chuyên trang Báo Sóc Trăng online tiếng Khmer, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn và kỳ vọng:

Sự năng động, đổi mới của Báo Sóc Trăng, trong đó có sản phẩm báo điện tử đã và đang hội nhập mạnh mẽ, khẳng định sự tích cực của mình trong dòng chảy báo chí cả nước. Từ sự nỗ lực đổi mới, phát triển của Báo Sóc Trăng trong thời gian qua đã góp phần tăng cường việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh Sóc Trăng, đáp ứng các nhiệm vụ tuyên truyền mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh giao.

CHÍ BẢO



ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG TẶNG CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG CÁC KHÓA

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Dâng hương trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THIÊN NHẬN

Sáng ngày 2/9, tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), Hội Người cao tuổi xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tú 2 tổ chức dâng hương tưởng niệm 55 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Đến dự có các đồng chí: Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Cao Minh Hường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Minh Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Xuyên, cùng cán bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tú 2 đã thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, được địa phương duy trì tổ chức hơn 40 năm nay kể từ khi thành lập xã Hòa Tú 2.

Điều đặc biệt ở xã Hòa Tú 2 có 100% hội viên cựu chiến binh treo ảnh Bác Hồ trong nhà, nhiều người còn làm bàn thờ Bác trang trọng phía trước nhà nhân dịp tết Nguyên đán để tỏ lòng thành kính đến công lao to lớn của Người, nhắc nhở gia đình và con cháu tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

55 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tú 2 tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng quê hương ngày thêm phát triển.

THIÊN NHẬN

Huyện đoàn Thanh Trị đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn huyện Thanh Trị (Sóc Trăng) đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, khuyến khích, hỗ trợ quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.



Hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn. Ảnh: TẤN PHÁT

Đồng chí Dương Bửu Duy - Bí thư Huyện đoàn Thanh Trị cho biết: "Xác định đồng hành với đoàn viên, thanh niên là một trọng tâm trong công tác đoàn, các cấp bộ đoàn trong huyện đã chú trọng tổ chức các hoạt động đồng hành trên cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Từ việc triển khai tốt các chương trình đồng hành đã thu hút, gắn kết đoàn viên, thanh niên đến với tổ chức đoàn ở địa phương.

Các cấp bộ đoàn huyện Thanh Trị đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, trong đó tập trung thực hiện phong trào Học sinh 3 tốt trong các đoàn trường nhằm thúc đẩy tinh thần tự học tập, sáng tạo, rèn luyện của các em, phát huy các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng hỗ trợ học sinh, quan tâm tổ chức tốt chương trình tiếp sức mùa thi hằng năm. Kết quả trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024, Huyện đoàn Thanh Trị đã thành lập 3 đội hình tiếp

sức mùa thi hỗ trợ 2 điểm thi, đội hình lưu động hỗ trợ thí sinh tại các xã, thị trấn với 39 thành viên và 50 tình nguyện viên; phối hợp với Hội Khuyến học huyện trao 10 suất học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nước uống, bút viết, dụng cụ dự thi miễn phí cho 768 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Đồng thời, trong năm học 2023 - 2024, các cấp bộ đoàn đã vận động trên 105 triệu đồng hỗ

trợ trao học bổng cho học sinh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các phong trào đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp được các cấp bộ đoàn trong huyện quan tâm thực hiện. Trong đó đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, giúp thanh niên tháo gỡ những khó khăn,

vướng mắc... qua các cuộc hội nghị, tập huấn và trang mạng xã hội của đoàn các cấp. Đồng thời, các cấp bộ đoàn cũng tích cực hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp bộ đoàn trong huyện đã hỗ trợ 44 đoàn viên, hội viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng; tổ chức các chương trình hướng nghiệp, các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho hơn 2.000 lượt học sinh tham gia. Đồng thời, phối hợp mở 18 lớp dạy nghề cho 410 người lao động, tư vấn trực tiếp cho hơn 800 đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân có nhu cầu tìm việc làm tại các xã, thị trấn, trong đó có 14 lao động có nhu cầu đi làm việc theo hợp đồng nước ngoài.

Chị Danh Thị Tiên, ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân cho biết: "Nhờ được sự hỗ trợ của tổ chức đoàn, hội ở địa phương, tôi được tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 70

triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, tôi mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi bò để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình".

Cùng với hỗ trợ về vốn, dạy nghề, tư vấn việc làm, các cấp bộ đoàn trong huyện Thanh Trị còn quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ sản phẩm của thanh niên tham gia Chương trình OCOP, hỗ trợ mô hình tổ hợp tác áp dụng chuyển đổi số. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho 10 dự án của thanh niên được tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức, qua đó dự án Sản xuất dưa đỏ Mã Lai theo hướng công nghệ cao của thanh niên Nguyễn Ngọc Linh, xã Vĩnh Thành được chọn vào vòng bán kết.

Anh Trần Minh Tâm, xã Lâm Tân cho biết: "Sản phẩm rượu chùm ruột Ba Cọp của tôi được sản xuất từ năm 2021 và tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn xã. Nay nhờ được các cấp bộ đoàn hỗ trợ về chai đựng theo quy cách, nhãn mác, thông tin sản phẩm đã góp phần giúp sản phẩm của tôi khẳng định thương hiệu, từng bước tiến tới việc tham gia chương trình OCOP".

Các kết quả đạt được thông qua hoạt động đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, lập thân, khởi nghiệp của các cấp bộ đoàn huyện Thanh Trị đã tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tự trau dồi, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Từ đó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, thanh niên, tiếp tục củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương.

TẤN PHÁT



Các cấp bộ đoàn huyện Thanh Trị triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành với thanh niên trong học tập. Ảnh: TẤN PHÁT

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra tiến độ thi công công trình nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9



Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra và đề nghị nhà thầu thực hiện tăng 3 ca, 4 kíp đảm bảo đúng kế hoạch. Ảnh: THẠCH PÍCH

Chiều ngày 2/9, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 nhân ngày lễ Quốc khánh.

Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra thực tế tại gói thầu số 11, đoạn cầu 30 do đơn vị thi công là liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Mỹ Đà - Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Miền Nam - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Ban điều hành Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như chủ đầu tư, trong thời gian qua nhà thầu đã tập trung nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình. Đặc biệt là hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua "15 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng", nhằm chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn gói thầu số 11 đã đạt kết quả trên 100% giá trị thực hiện, với khoảng 41 tỷ đồng trong vòng 15 ngày. Tuy qua đợt phát động, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần thi công xuyên lễ để làm việc và thực hiện đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra".

Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, tổng chiều dài tuyến khoảng hơn 58km. Điểm đầu tại Km131+300 kết nối vào điểm cuối Dự án thành phần 3, thuộc thị trấn Búng Tàu, tỉnh Hậu Giang; điểm cuối tại Km189+666,65 giao với tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu và đường dẫn vào cảng Trần Đề (quy hoạch) thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Ông Thạch Minh Hoài - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 cho biết: "Qua sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với vai trò là chủ đầu tư, chúng tôi luôn phân tổ, nhóm, đội để giám sát và khích lệ tinh thần đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch. Qua đó, do đặc thù khách quan và chủ quan về mặt vật liệu, chủ đầu tư đã vận động và kế hoạch mời các nhà thầu của từng gói thầu để phối hợp thực hiện từng hạng mục. Khó khăn lớn nhất của Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc hiện nay là về vấn đề vật liệu cát. Theo đó, chủ đầu tư cũng mời các đơn vị liên doanh để triển khai thực hiện các hạng mục trước như cầu, cống, trong khi chờ đợi chủ trương, thủ tục để đưa cát về công trình đảm bảo tiến độ. Thời gian tới, nếu vật liệu đảm bảo, chúng tôi sẽ quyết liệt bám sát kế hoạch và chỉ đạo các nhà thầu thực hiện 3 ca, 4 kíp nhằm bù lại khối lượng công việc trước kia".

Theo tinh thần cuộc họp ngày 2/8/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, các bên thống nhất ưu tiên cung cấp 200.000m³ cát từ mỏ gia hạn MS01 cho gói thầu số 11 để đẩy nhanh tiến độ thi công chào đón Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 15/8/2024 đến 1/9/2024, gói thầu số 11 mới nhận được tổng cộng khoảng 12.600m³ cát.

Tại điểm kiểm tra thực tế, đồng chí Lâm Văn Mẫn thăm hỏi, tặng quà, động viên các công nhân, kỹ sư đang thi công tại công trường; đồng thời, đề nghị nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tăng "3 ca, 4 kíp" để các hạng mục của công trình, dự án đảm bảo đúng theo kế hoạch.

THẠCH PÍCH

Sóc Trăng:

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hiện nay, thương mại điện tử (TMĐT) không còn xa lạ đối với người dân, doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên nền tảng số thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, ngành Thuế tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh này.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng cho biết, hoạt động kinh doanh TMĐT trong những năm gần đây đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số hiện nay. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và internet, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng mà còn mở ra vô vàn cơ hội cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn đó, sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT cũng đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý thuế.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, Cục Thuế tỉnh đã bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh chủ động từng bước xây dựng các chương trình, kế hoạch, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định, chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT tới các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh và toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; thành lập tổ triển khai và quản lý thuế TMĐT... ngành Thuế xây dựng phương án thu thập dữ liệu, phân loại người nộp thuế (NNT) kinh doanh TMĐT theo từng hoạt động khác nhau từ nguồn Cổng thông tin TMĐT của Tổng Cục thuế để khai thác dữ liệu các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT nhằm rà soát, đôn đốc, hỗ trợ NNT kê khai, nộp thuế và xử lý vi phạm đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Thuế đang triển khai công tác thu thập thông tin qua các nền tảng mạng xã hội; nền tảng giao thông, vận tải, giao nhận; nền tảng quảng cáo; nền tảng kho ứng dụng... để thu thập dữ liệu thông tin có liên quan đến công tác quản lý thuế, kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động kinh doanh TMĐT, livestream bán hàng kinh doanh trên nền tảng số để tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, qua đó từng bước nâng cao hiểu biết, nhận thức về tính tự giác trong chấp hành pháp luật thuế của NNT.



Cán bộ ngành Thuế Sóc Trăng kiểm tra danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng TMĐT từ nguồn Tổng Cục thuế cung cấp. Ảnh: HOÀNG LAN

Kết quả từ năm 2023 đến nay, ngành Thuế đã thực hiện rà soát gần 1.000 tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn để đưa vào diện quản lý, hướng dẫn đăng ký thuế, yêu cầu kê khai phù hợp thực tế, điều chỉnh doanh thu hoặc xử lý truy thu. Qua đó, doanh thu kê khai thường xuyên của tổ chức, cá nhân có kinh doanh TMĐT (không phân biệt hoạt động kinh doanh TMĐT hay truyền thống) với doanh thu

khoảng 1.010 tỷ đồng và số thuế kê khai thường xuyên là 5,8 tỷ đồng (trong đó, có cả doanh thu của các tổ chức, cá nhân đã kê khai và doanh thu khoản thuế của hộ kinh doanh có hoạt động TMĐT). Tổng số tiền truy thu từ đầu năm 2024 đến nay nộp vào ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng. Số thu ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực TMĐT trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng của hoạt động TMĐT, nhưng bước đầu đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước; hỗ trợ, hướng dẫn NNT trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục về thuế, tăng tính tuân thủ, hạn chế các vi phạm pháp luật về thuế.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Trường, mặc dù đã có chuyển biến bước đầu, song trên thực tế, công tác quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là việc rà soát, xác định hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT, xác định doanh thu bán hàng trên nền tảng số. Bởi tính tuân thủ pháp luật của một bộ phận NNT chưa cao, không tự giác đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế. Một số cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT khi được cơ quan Thuế mời lên làm việc nhưng kê khai doanh thu thấp, không phù hợp với thực tế hoặc không làm việc với cơ quan Thuế; thường xuyên thay đổi địa chỉ, số điện thoại...; việc cơ quan Thuế xác định NNT kinh doanh TMĐT, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu TMĐT và xác định doanh thu làm căn cứ tính thuế cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức nếu không được sự hỗ trợ của các ngành, các cấp.

Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, Cục Thuế tỉnh sẽ tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan Thuế trong việc tăng cường quản lý thuế trong hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 13/6/2019 của Quốc hội khóa XIV. Chủ động phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các sở, ngành liên quan nhằm phát triển TMĐT, chống thất thu thuế trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát cơ sở dữ liệu TMĐT từ các nguồn thông tin, từ các tổ chức kinh doanh trong hệ sinh thái TMĐT. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý thuế phù hợp theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định, chính sách thuế cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TMĐT thông qua các hình thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng; đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế theo hình thức điện tử đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện trường hợp gian lận, trốn thuế thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, để các tổ chức, cá nhân hoạt động TMĐT chấp hành đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định và tổ chức, cá nhân có mua hàng hóa phải yêu cầu tổ chức, cá nhân bán xuất hóa đơn theo đúng quy định, tạo điều kiện cho ngành Thuế trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT trên địa bàn.

HOÀNG LAN

Phát triển nuôi tôm nước lợ theo hướng bền vững, tập trung, sản xuất sạch



Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng kiêm Giám đốc Đề án Phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng.

Ảnh: THÚY LIỄU

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết nguyên nhân ngành Nông nghiệp tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện “Đề án Phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã: Đề án phát triển nuôi tôm nước lợ theo hướng bền vững, tập trung, sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số và các thành tựu khoa học kỹ thuật mang tính đột phá, thân thiện môi trường, phù hợp với đặc điểm sinh thái từng vùng, phát huy tiềm năng điều kiện tự nhiên về nuôi tôm nước lợ tại từng địa phương, các lợi thế về thị trường... Mục tiêu của đề án nhằm tăng năng suất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, có chất lượng cao, nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí

hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và tăng thu nhập cho người dân. Đầu tư phát triển ngành tôm theo tư duy hệ thống và chuỗi giá trị. Tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để tạo vùng sản xuất nguyên liệu tập trung quy mô lớn, làm đầu mối để liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, đầu ra. Phát triển sản xuất gắn chặt với nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm con tôm nước lợ. Cùng với đó, bằng nguồn lực của ngân sách sẽ đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm nước lợ. Thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành nghề và dịch vụ phụ trợ (giống, thức ăn...) để tiến tới phát triển ngành công nghiệp nuôi tôm khép kín, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phóng viên: Mục tiêu của đề án đến năm 2025 sẽ đạt kết quả cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã: Hiện tại, theo kế hoạch hằng năm, diện tích thả nuôi tôm của tỉnh hơn 50.000ha, nhưng trong mục tiêu đề án đến năm 2025 diện tích thả nuôi tôm nước lợ đạt 57.000ha, sản lượng đạt 233.800 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh duy trì đạt 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, đề án sẽ xây dựng 45 mô hình nuôi tôm thí điểm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phần đầu 100% cơ sở nuôi, hộ nuôi đảm bảo điều kiện về nuôi trồng thủy sản và được cấp mã số ao nuôi đối tượng nuôi chủ lực, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu.

Phóng viên: Xin đồng chí thông tin đề án sẽ triển khai thực hiện ở những địa phương nào, những phần việc cụ thể?

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã: Đề án sẽ triển khai thực hiện tại 5 huyện, thị xã nuôi tôm trọng điểm của tỉnh, gồm: Trần Đề,

Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu. Theo đó, đề án sẽ thực hiện các phần việc là nâng cao năng lực và đào tạo cho các bên trong chuỗi ngành hàng, nhất là người nuôi tôm về kỹ thuật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và năng lực đối thoại. Xây dựng các mô hình chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, dịch bệnh và phù hợp từng tiểu vùng sinh thái, từng tiểu vùng sản xuất. Thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững từng tiểu vùng sản xuất về kiểm soát chất lượng con giống; kiểm soát dịch bệnh; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng liên kết chuỗi giá trị để có nguồn vật tư đầu vào chất lượng, giá thành hợp lý và sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, giúp người dân yên tâm sản xuất; kêu gọi đầu tư về sản xuất giống, nhà máy sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, nhà máy xử lý chất thải. Tuyên truyền, truyền thông hình ảnh con tôm của Sóc Trăng và góp phần xây dựng thương hiệu con tôm Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

THÚY LIỄU (Thực hiện)

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Sóc Trăng chung tay tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu

Trong 7 năm qua (năm 2017), Việt Nam đã không ngừng triển khai các giải pháp tháo gỡ “Thẻ vàng” để việc xuất khẩu hải sản thuận lợi hơn. Để chung tay cùng Chính phủ tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai hàng loạt các hoạt động, giải pháp cụ thể nhằm thông tin, tuyên truyền đến thuyền trưởng, chủ tàu, người lao động tham gia đi biển nắm bắt về các quy định và tuân thủ đúng luật định khi khai thác trên biển, nhằm sớm tháo gỡ “Thẻ vàng” trong thời gian tới.

Sóc Trăng có tổng số tàu thuyền đã đăng ký là 803 chiếc, với tổng công suất 208.163CV, trong đó, tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 345 chiếc hoạt động vùng khơi, số lao động khai thác thủy sản trực tiếp trên biển là 8.631 người. Để kịp thời ngăn chặn việc tàu cá của tỉnh khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, đặc biệt là việc chung tay cùng Chính phủ tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 4 thông báo; 12 kế hoạch thực hiện; 4 quy chế phối hợp; 6 quyết định và 22 văn bản chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, để kịp thời khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã tổ chức 8 cuộc họp, 2 cuộc đối thoại trực tiếp với ngư dân và tổ chức 7 đợt kiểm tra thực tế tại địa phương để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ông Lư Tấn Hòa - Tổ trưởng Tổ kiểm tra, kiểm soát về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Cảng cá tỉnh Sóc Trăng chia sẻ, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 345 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã lắp đặt máy giám sát hành trình, đạt 100%. Số tàu này đã được cập nhật và hiển thị vị trí trên hệ thống giám sát hành trình của Cục Thủy sản. Hệ thống giám sát tàu cá hoạt động 24/24 giờ để theo dõi tàu cá hoạt động khai thác trên biển, các trường hợp

mất kết nối được thông báo nhanh đến chủ tàu để kịp thời khắc phục, đặc biệt thực hiện cảnh báo sớm, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

“Từ năm 2023 đến nay, tỉnh Sóc Trăng không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Để công quản lý tàu cá hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng; Quyết định số 1825/QĐ-UBND công bố danh sách 259 tàu cá chưa đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc



Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên đến kiểm tra hồ sơ, thủ tục của các chủ tàu cá trước khi rời cảng. Ảnh: THÚY LIỄU

Trăng cũng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang kiểm tra, giám sát 13 tàu cá mua bán, sang nhượng chủ quyền nhưng chưa đăng ký lại theo quy định, xác minh 10 tàu cá mất kết nối với máy giám sát hành trình”, đồng chí Quách Thị Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Sóc Trăng cho biết.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng kiêm Phó Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Nhằm chung tay cùng Chính phủ tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, Sóc Trăng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 22/4/2024 của Chính phủ; Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 13/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ; các công điện của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở chủ tàu mang đầy đủ hồ sơ tàu, thuyền, thực hiện nghiêm việc khai báo khi tàu cập và rời cảng; ghi nhật ký hành trình khai thác, đánh bắt đúng các ngư trường được phép, tạo thuận lợi cho việc xác định nguồn gốc xuất xứ của các loại thủy sản khai thác. Thực hiện xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cập nhật đầy đủ số liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định...”

THÚY LIỄU

Vận động đồng bào Khmer chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Để thực hiện tốt công tác vận động trong vùng đồng bào Khmer, UBND xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của mục tiêu và nội dung 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.



Tuyên đường kiểu mẫu tại ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Vào những ngày này, khi đến xã An Hiệp, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của những tuyến đường hoa rực rỡ, đủ sắc màu, những ngôi nhà tường khang trang nằm san sát, góp phần tô điểm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Lý Dương, ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp phấn khởi cho biết: "Tôi rất vui khi thấy bộ mặt vùng quê ngày càng đổi thay. Những năm qua, từ khi địa phương phát động phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, gia đình tôi tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng, cùng nhau trồng hoa làm cho tuyến đường thêm xanh - sạch - đẹp hơn".

Để xây dựng nông thôn mới nâng cao thành công, việc đầu tiên Đảng ủy, UBND xã thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tự giác thực hiện chương trình. Do đó, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng người dân.

Theo Đại đức Trịnh Bal - Trụ trì chùa Peng Somrith, hằng tháng, vào các ngày: 8, 15, 23, 30 hoặc 29, ngoài sinh hoạt theo nghi lễ Phật giáo, ban quản trị chùa

cũng tổ chức lồng ghép sinh hoạt phổ biến pháp luật, thông tin các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện... cho sư sãi, bà con phật tử trong bốn đạo hướng ứng các phong trào thi đua của địa phương. Đặc biệt là phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao".

Bí thư Chi bộ ấp Giồng Chùa A Tô Thanh Nhứt cho hay: "Sau khi được tuyên truyền, bà con trong ấp rất đồng tình ủng hộ thực hiện mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu. Đến nay, hai bên lề đường giao thông trong xóm được bà con thường xuyên vệ sinh, phát quang cây cỏ và chăm sóc hoa, không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ...".

An Hiệp là một trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Châu Thành. Toàn xã có 7 ấp, 4.235 hộ, với 16.875 khẩu, trong đó, dân tộc Khmer 2.685 hộ, chiếm gần 64%. Những năm qua, với sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào Khmer trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, nhiều hộ tự thân vượt khó vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, từ đó có điều kiện đóng góp cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, công tác xã hội

hóa được đẩy mạnh. Theo đó, địa phương vận động kinh phí được 200 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, đặc biệt là xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã, có chiều dài là 2.200m, vận động người dân lắp đặt được 16 camera trên tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp" và 300 triệu đồng mua phần đất để mở rộng và nâng cấp Trạm Y tế xã trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp cho biết: "Đến nay, hạ tầng ở xã An Hiệp được đầu tư đồng bộ, có 2 tuyến đường xã chiều dài hơn 12km; tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Diện mạo của xã đã thay đổi rõ nét, những tuyến đường liên ấp, liên xã được trải nhựa và bê tông hóa; các công trình phúc lợi, trường, trạm được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, tuyến quốc lộ và tỉnh lộ được xây dựng trụ cột cờ và lắp bóng đèn thấp sáng, khuôn viên nhà dân được chỉnh trang sạch đẹp... Thu nhập của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị đạt theo tiêu chí để ra, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc".

THẠCH PÍCH

Ngày hội Văn hóa - Thể thao hoạt động giao lưu thiết thực



Lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: SONG LÊ

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), 79 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa và Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2024), vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa - Thể thao, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng lần thứ XVI năm 2024.

Ngày hội tổ chức các hoạt động nghệ thuật, du lịch như: triển lãm ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc của

các dân tộc (Kinh, Khmer, Hoa) phục vụ nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra các hoạt động thể dục - thể thao như: bi sắt, bi da, bóng chuyền hơi, cầu lông; trò chơi dân gian nhảy dây tập thể, ném bóng vào rổ...

Đây là hoạt động tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thông tin và Truyền thông các cấp trong tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đồng thời, góp phần rèn luyện và nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nhằm phục vụ tích cực cho việc học tập, lao động và hoàn thành tốt công tác.



Các vận động viên tham gia chơi môn bi sắt. Ảnh: SONG LÊ

Bàn giao nhà tình thương cho hộ

Ngày 1/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Trần Đề (Sóc Trăng) phối hợp với UBND xã Tài Văn tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ



Bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Mai Dôl, ấp Prêc Đôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

ông Mai Dôl, ngụ ấp Prêc Đôn, xã Tài Văn. Đến dự bàn giao nhà có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Trần Đề; lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ.

Ông Mai Dôl, năm nay hơn 60 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn bức xúc nhà ở trên địa bàn huyện. Căn nhà

với nhiều

c

Bên cạnh đó, thị xã Vĩnh Châu còn tổ chức quảng bá du lịch, hướng dẫn các đoàn tham quan du lịch tại nhà cổ Họ Lai, Cổ Miếu Thiên Hậu, chùa Ông. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu nền văn hóa lịch sử đa dạng của dân tộc Kinh, Khmer, Hoa gắn với Lễ hội Phước Biển, lễ cúng Đình Khánh Hòa, lễ chùa Bà, lễ dâng hương liệt sĩ - nhà sư yêu nước Achar Sơn Thal. Những nét đặc trưng này đã tạo nên một giá trị tinh thần vô giá cho thị xã Vĩnh Châu.

Đồng chí Trần Trí Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của tỉnh nói chung, thị xã Vĩnh Châu nói riêng đã có những bước phát triển khá toàn diện. Trong đó, công tác xã hội hóa ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân quan tâm và ủng hộ. Thị xã Vĩnh Châu có nhiều điểm di tích lịch sử, các ngôi chùa mang kiến trúc nghệ thuật độc đáo, điểm du lịch biển cùng các sản phẩm đặc sản đã trở thành thương hiệu riêng. Tất cả tạo cho Vĩnh Châu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch, vừa góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng lần thứ XVI năm 2024 được thị xã Vĩnh Châu đăng cai tổ chức thành công tốt đẹp. Với hơn 400 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 22 đơn vị tham gia thi đấu 4 môn thể thao và 3 môn trò chơi dân gian, ban tổ chức đã trao 48 giải cho các vận động viên, đơn vị đạt thành tích cao. Thông qua các hoạt động thiết thực trong 2 ngày đã góp phần phát huy và thúc đẩy sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh Sóc Trăng nói chung, thị xã Vĩnh Châu nói riêng ngày càng phát triển.

SONG LÊ

ông Mai Dôl

được xây dựng có diện tích hơn 40m², với tổng kinh phí 50 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế STBE (sắc trẻ bên em) Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở và cuộc sống.

Địp này, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế STBE, Hội Chữ thập đỏ huyện Trần Đề và xã Tài Văn đã tặng nhiều phần quà cho gia đình.

THẠCH PÍCH

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Trong những ngày nghỉ lễ, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài thi công công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với mục tiêu đưa công trình về đích đúng theo kế hoạch đề ra.

Cũng như các công trình trọng điểm khác của cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại công trình cầu Đại Ngãi 2 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có hàng trăm công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục này.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) - đơn vị Chủ đầu tư dự án cầu Đại Ngãi, hiện nay, các nhà thầu thi công đã huy động được 275 nhân sự, 97 máy móc và thiết bị các loại, triển khai 18 mũi thi công. Giá trị sản lượng thi công đến những ngày cuối tháng 8/2024 đạt trên 633/1.543 tỷ đồng, đạt hơn 41% so với kế hoạch. Hoàn thành 39% công tác đắp nền đường và 31% thi công cắm bậc thềm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chỉ huy trưởng công trình (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương), thành viên liên doanh nhà thầu xây dựng Dự án cầu Đại Ngãi cho biết, đến cuối tháng 8/2024, cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành 90% kết cấu phần dưới và 20% khối lượng nhịp đúc hẫng, sản

Quyết tâm thi đua thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh



Chủ đầu tư thăm, tặng quà động viên các đơn vị thi công Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: QUANG BÌNH

lượng thi công trên 50%.

"Dự kiến trong tháng 11/2024 sẽ tiến hành lắp dầm, hợp long cầu vào cuối tháng 4/2025 và hoàn thành toàn bộ cầu trong năm 2025. Để hoàn thành công việc nêu trên, đơn vị đã tăng cường thi công 3 ca 4 kíp cả ban ngày và ban đêm để duy trì thi công 24/24 giờ. Ngoài ra còn làm mái che đối với các hạng mục bê tông (đúc hẫng); xây dựng lán trại ngay công trình để khi có mưa thì anh em công nhân vào trú, không cần phải di chuyển vào khu vực phía trong đất liền nhằm đảm bảo công trình lúc nào cũng được thực hiện xuyên suốt trong điều kiện mưa nhiều", ông Dũng thông tin thêm.

Tương tự, trên công trình Dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các nhà thầu cũng đang khẩn trương thi

công mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ. Ông Hoàng Ngọc Cương - Giám đốc điều hành dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - đơn vị thi công cầu số 22 thuộc gói thầu số 10 cho hay, hiện có 100 kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa, 3 ca 4 kíp. Đến cuối tháng 8/2024, đơn vị đã thi công được 67/82 cọc, đúc 34/84 dầm, 4 bộ trụ, 1 móng và lắp được 6 nhịp dầm, đạt 50% giá trị sản lượng. Dự kiến đến ngày 31/12/2024, đạt 80% giá trị sản lượng.

"Công ty cho anh em thi công nghỉ 1 ngày (2/9), còn lại đảm bảo quân số 100% nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng và quyết tâm thực hiện tốt nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng", ông Hoàng Ngọc Cương cho biết thêm.

Song song đó, tại khu vực mỏ cát B1.1 và B1.2 (tỉnh Sóc Trăng) hay tại điểm sang mạn tàu cát biển trên sông Hậu thuộc huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) có đến hàng chục công nhân, tàu thuyền khai thác, sà lan nhận nhện vận chuyển cát biển về công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ông Đỗ Minh Châu - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C cho biết, thời gian gần đây, đơn vị không có nghỉ lễ, Tết để tạo khí thế sôi nổi trên công trường. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm mà sau 2 tháng khởi công đã khai thác, vận chuyển trên 80.000m³ cát biển về cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, góp phần tháo gỡ khó khăn về tình hình khan hiếm vật liệu san lấp.

Cùng với cả nước, chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên các công trình xây dựng trọng điểm hiện có, không khí thi đua lao động diễn ra sôi nổi. Vượt qua khó khăn, những nhà thầu, đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư, lao động đã và đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đây là tín hiệu vui góp phần tạo nên những bước tiến mới của Sóc Trăng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo đà để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh.

QUANG BÌNH



Không khí lao động tại khu vực mỏ cát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: QUANG BÌNH

NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là văn bản quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự đóng góp to lớn của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trải qua 19 năm, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tỉnh Sóc Trăng đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.



Nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng.

Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, lực lượng công an các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn tỉnh đã tổ chức 7.866 cuộc tuyên truyền với 172.272 lượt người tham dự; thông qua tiếng loa lưu động 1.706 cuộc; đăng tải, chia sẻ gần 2.500 lượt tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo... Qua đó, giúp nhân dân nắm và hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đã có hơn 1.000 nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng chức năng.

Toàn tỉnh có 40 loại mô hình được triển khai tại 603 điểm, trong đó có 8 loại mô hình tiêu biểu được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và đang được nhân rộng. Một trong những mô hình tiêu biểu, phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn cơ sở là mô hình "Tiếng loa an ninh". Tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), mô hình này

đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự và thực hiện thắng lợi công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội. Được triển khai từ năm 2018 đến nay, mô hình đã nhân rộng tại 40 điểm trên địa bàn 9 huyện, thị xã với hơn 100 tổ và 512 thành viên tham gia. Mô hình "Tiếng loa an ninh" được Bộ Công an ghi nhận là hoạt động hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.



Tuyên truyền tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các sư sãi. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu ban chỉ đạo các cấp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 với nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn

với kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Đến nay, đã có 112 điểm tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, trong đó có 100 điểm cấp cơ sở, 11 điểm cấp huyện và 1 điểm cấp tỉnh.

Theo Đại tá Huỳnh Hoài Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh, bên cạnh việc thi đua thi công tác khen thưởng cũng

được thực hiện kịp thời để biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 8 tháng đầu năm 2024, đã có 161 tập thể, 386 cá nhân vinh dự được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, củng cố, nhân rộng, nâng chất các mô hình, nhất là các mô hình hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương, khu dân cư.

Có thể khẳng định, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự trở thành một món ăn tinh thần của toàn dân, trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống. Bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, tạo nên một thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ đó cùng chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

ĐỨC TRUNG

Phần đất của ông Nguyễn Mạnh Hà chưa đủ điều kiện cấp phép xây dựng

Ông Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1988, cư ngụ tại Tổ 1 Xuân Tân, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (hiện đang thuê nhà tại địa chỉ số 250, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để kinh doanh đồ trang trí nội thất) phản ánh: Vợ chồng ông có sở hữu hợp pháp 4 thửa đất: 638, 639, 640, 641, tờ bản đồ số 4, địa chỉ tại Khóm 3, Phường 10, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/5/2022. Nguồn gốc đất được vợ chồng ông Hà mua từ bà Hoàng Nữ Thực Anh. Tài sản này được bán đấu giá, bà Anh trúng giá, sau đó bán lại cho ông Hà. Tuy nhiên, khi vợ chồng ông Hà xin giấy phép cất nhà trên phần đất này thì không được cơ quan chức năng đồng ý.

Trao đổi với chúng tôi, cán bộ phụ trách việc cấp phép xây dựng của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng cho biết, vừa qua, phòng có tiếp nhận hồ sơ của vợ chồng ông Hà về việc xin giấy phép cất nhà trên phần đất nói trên. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ của Phòng Quản lý đô thị thành phố Sóc Trăng kiểm tra, phát hiện phía trước phần đất của ông Hà còn có một phần đất khác, phần đất này tiếp giáp với đường Võ Văn Kiệt (trước đây là Quốc lộ 1A). Như vậy, phần đất ông Hà xin giấy phép xây dựng không tiếp giáp với đường Võ Văn Kiệt. Theo quy định, đất không tiếp giáp với đường thì sẽ không được cấp giấy phép xây dựng.



Vị trí đất vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Hà xin giấy phép để xây dựng nhà.

Ảnh: KIM NGỌC

KIM NGỌC

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện Cù Lao Dung



Huyện ủy Cù Lao Dung quan tâm giải quyết khiếu nại các điểm nóng trên địa bàn huyện. Ảnh: KIM NGỌC

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được xem là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vì thế, Huyện ủy Cù Lao Dung (Sóc Trăng) tích cực triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (viết tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW), đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Cù Lao Dung đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện chỉ thị, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá việc thực hiện chỉ thị. Cụ thể, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 67-KH/HU, ngày 21/1/2015 về thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 16/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 10 năm (2014 - 2024) đã tiếp công dân 432 ngày, trong đó, Bí thư Huyện ủy tiếp 186 ngày, Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ 246 ngày theo quy định. Kết quả tiếp thường xuyên 1.807 lượt công dân với 1.390 kiến nghị, phản ánh (tiếp đột xuất 6 lượt công dân với 46 kiến nghị, phản ánh), có 12 đoàn đông người. Đã giải quyết 1.390/1.390 thông qua giải thích, thuyết phục, đã thống nhất. Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phải thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền đã tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, để ra các giải pháp cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị và của địa phương.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết. Trong 10 năm qua, huyện Cù Lao Dung tiếp nhận 434 đơn, trong đó có 20 đơn khiếu nại; 3 đơn tố cáo; 411 đơn kiến nghị, phản ánh khác. Theo đó, UBND huyện đã xử lý, giải quyết xong 299 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định (14 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 284 đơn kiến nghị, phản ánh); có 135 đơn không đủ điều kiện thụ lý, không thuộc

thẩm quyền đã chuyển 123 đơn (4 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 118 đơn kiến nghị, phản ánh và hướng dẫn gửi 12 đơn (2 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 9 đơn kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng được nâng cao, nhất là việc tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Cù Lao Dung chưa xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đông người, nổi cộm, phức tạp, kéo dài gây dư luận trong nhân dân. Nhờ vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lâm Dũng Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cù Lao Dung cho biết, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tạo sự đồng bộ, thống nhất, các văn bản pháp lý có liên quan được triển khai thực hiện trong thời gian qua đạt kết quả tốt. Trong thời gian tới, huyện Cù Lao Dung tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, huyện Cù Lao Dung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân; đảm bảo giải quyết kịp thời, hiệu quả, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh các "điểm nóng", các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp...

KIM NGỌC

PHÁT HUY NGUỒN LỰC TỪ KIỀU BÀO, THÂN NHÂN KIỀU BÀO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI

Xác định công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cách làm hay, thiết thực nhằm huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác này. Đặc biệt là việc vận động kiều bào, thân nhân kiều bào tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ sự chung sức, chung lòng của chính quyền, đoàn thể và nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Kế Sách, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tích cực phối hợp cùng các tổ chức thành viên và câu lạc bộ thân nhân kiều bào của huyện vận động đóng góp vào các quỹ phúc lợi, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện để giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Bình ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách cho biết: "Ở quê mình còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", tôi giúp nhiều người ở vùng sâu vùng xa khoan giếng nước sinh hoạt, mỗi năm trung bình khoảng 20 giếng. Ngoài ra, tôi cũng vận động người thân sinh sống bên Úc đóng góp để hỗ trợ cho những người không có đất sản xuất, những hộ ốm đau có thêm chi phí sửa nhà, ổn định cuộc sống".

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách đã vận động kiều bào đang sinh sống ở các nước cùng thân nhân kiều bào trên địa bàn huyện đóng góp kinh phí xây dựng 8 cầu giao thông nông thôn thông qua chương trình nhịp cầu yêu thương của chùa Thiên Thời với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra kiều bào còn hỗ trợ 25 cây nước cho các hộ thiếu nước sạch và trên 5.000 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn trong dịp tết Nguyên đán, cùng các hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Đồng chí Cao Văn Quyến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách cho biết, việc vận động kiều bào, thân nhân kiều bào đóng góp tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương đã góp phần cùng các cấp chính quyền kịp thời chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó còn tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện củng cố lại tổ chức hội thân nhân kiều bào để tạo điều kiện giúp đỡ kiều bào về thăm quê hương, lao động sản xuất và vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.



Việt kiều Mỹ trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: HUỖNH NHƯ

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 14.000 người định cư ở nước ngoài, sinh sống ở khoảng 39 quốc gia trên thế giới. Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp các tổ chức thành viên và các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến các kiều bào. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin về công tác đối ngoại cho cán bộ các cấp; phối hợp các tổ chức thành viên, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi thân nhân và kiều bào nhân dịp về thăm quê hương. Cùng với đó, phối hợp đề xuất các chính sách hỗ trợ về pháp lý, tạo điều kiện để kiều bào định cư, đầu tư sản xuất, kinh doanh, thực hiện công tác an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ năm 2019 đến nay, hưởng ứng các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, kiều bào Sóc Trăng đã đóng góp nguồn lực xây dựng quê hương, giúp đỡ thân nhân với số tiền trên 91 tỷ đồng.

Những đóng góp thiết thực của kiều bào và thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần "tương thân tương ái" trong cộng đồng. Qua đó còn góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

HẢI HÀ

Sóc Trăng tập trung phát triển nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp được xem là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện hàng loạt các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là đã tạo ra các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có sản lượng lớn, chất lượng cao được các công ty, doanh nghiệp hợp đồng liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.



Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm đến việc phát triển các giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo. Ảnh: THÚY LIỄU

PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI

Cây lúa được xem là cây trồng chính của tỉnh, do đó ngành Nông nghiệp tỉnh đã tập trung nhiều cho việc phát triển các giống lúa chất lượng cao, lúa cao sản, đặc sản để nâng giá trị lúa sau thu hoạch. Đồng chí Trần Tấn Phương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng chia sẻ, đến nay toàn tỉnh đã hình thành được một số khu vực sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, với diện tích hơn 16.000ha. Tính từ đầu năm 2024, diện tích lúa của tỉnh đã xuống giống 331.720ha, đạt 104%, tăng 2% so cùng kỳ, đã thu hoạch hơn 192.295ha, sản lượng 1,33 triệu tấn, tăng hơn 7% so cùng kỳ, trong đó sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm gần 95%, với các giống lúa được gieo trồng chủ yếu như: ST, Tài nguyên, Đài thơm 8...

Cũng theo đồng chí Trần Tấn Phương, để nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo, tạo liên kết chuỗi bền vững cho sản phẩm lúa gạo của tỉnh nhà, phục vụ thị trường xuất khẩu nhiều hơn nữa, ngành Nông nghiệp tỉnh đã đăng ký tham gia Đề án Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, với diện tích thực hiện trong đề án đến năm 2030 của tỉnh là 72.000ha. Hiện tại, ngành Nông nghiệp tỉnh đã thực hiện thí điểm mô hình canh tác lúa tham gia trong đề án 50ha tại xã Long Đức, huyện Long Phú; lúa đang phát triển rất tốt và chuẩn bị cho thu hoạch.

Bên cạnh cây lúa, con tôm nuôi nước lợ cũng là thế mạnh của tỉnh. Để có mùa vụ

nuôi tôm thành công, hộ nuôi đã áp dụng nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả được ngành Nông nghiệp tỉnh triển khai như: nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi tôm sú lột bạt bờ có hố xi phông xử lý chất thải, nuôi tôm tuần hoàn khép kín, ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, diện tích nuôi tôm lột bạt trên địa bàn tỉnh đến nay là 4.872ha. Ngành Nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ cấp 4.065 hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Từ đầu năm 2024 đến nay, diện tích thả nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh hơn 41.369ha, trong đó tôm thẻ chân trắng hơn 32.152ha, tôm sú hơn 9.216ha, đạt hơn 81% kế hoạch. Diện tích tôm nuôi đã thu hoạch 21.279ha, sản lượng hơn 109.535tấn.

Đồng hành với cây lúa, con tôm thì cây ăn trái cũng là kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đồng chí Trần Vĩnh Nghi - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng cho biết: “Diện tích cây ăn trái của tỉnh ta gần 29.000ha, với các cây trồng chính là xoài, vú sữa, nhãn, bưởi, sầu riêng... Để sản phẩm cây ăn trái đặc sản xuất khẩu thuận lợi vào các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, NewZealand, ngành Nông nghiệp tỉnh đã xây dựng được 106 mã vùng trồng trên các loại cây ăn trái đặc sản nêu trên, diện tích hơn 604ha và cấp 2 mã vùng trồng nội địa gần 44ha trên cây quýt, dứa. Tỉnh đã liên kết tiêu thụ hơn 894 tấn trái cây, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ hơn 200 tấn vú sữa, bưởi. Để cây ăn trái duy trì và phát triển bền vững, ngành Nông nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án Phát triển cây ăn trái đặc sản trong nhiều năm qua; hỗ trợ các địa phương quy hoạch vùng trồng cây ăn trái tập trung; hướng dẫn chuyển giao các kỹ thuật canh tác

cây ăn trái theo hướng hữu cơ; quy trình VietGAP; GlobalGAP...”

GIẢI PHÁP BỀN VỮNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh là duy trì sản lượng lúa đạt 2,13 triệu tấn, trong đó lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm hơn 93%; phát triển diện tích cây ăn trái hơn 29.000ha; sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt trên 212.000 tấn/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 233 triệu đồng/ha/năm. Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng cho biết, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục bố trí lại cơ cấu mùa vụ sản xuất phù hợp với lợi thế của từng vùng, giảm canh tác 3 vụ lúa/năm ở những vùng có điều kiện khó khăn, khuyến khích canh tác 2 vụ lúa/năm. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát các vùng trồng cây ăn trái được cấp mã số để đảm bảo luôn duy trì hoạt động đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Hoa Kỳ, EU, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc... Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ sản xuất theo hướng giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên cây trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn chất lượng, khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, truy xuất nguồn gốc.

Thực hiện tốt Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản, Dự án Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án: Đề án Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tại tỉnh Sóc Trăng; Đề án Phát triển nuôi tôm nước lợ, tăng cường chủ động trong công tác quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi tôm tập trung nhằm kịp thời đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo cho hộ nuôi tôm, nhằm giúp hộ nuôi hạn chế thấp nhất thiệt hại. Phối hợp cùng các địa phương nhân rộng các mô hình hiệu quả, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chất lượng tôm giống.

Tin rằng, với những hoạt động cùng hoạch định đã nêu, thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực.

THÚY LIỄU

Tin văn

* Ngày 1/9, Công an xã Châu Khánh (huyện Long Phú) phối hợp cùng mạnh thường quân đã trao 70 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo và nhu yếu phẩm, tổng trị giá trên 21 triệu đồng.

* Ngày 2/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Trần Tấn Phương cùng Bí thư Huyện ủy Long Phú Lâm Tiến Thạch đã đến kiểm tra việc chuẩn bị tiếp đoàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan trình diễn thu hoạch lúa mô hình chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở Hợp tác xã Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú. Hợp tác xã này được chọn thực hiện mô hình trình diễn canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, với diện tích là 50ha, có 46 hộ thành viên hợp tác xã tham gia canh tác.

* Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, đảng ủy cơ sở và các chi bộ đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 25 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Trong đó có 2 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Châu Thành đã hoàn thành các công việc để chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới. Chuẩn bị cơ sở vật chất, huyện đã đầu tư 54 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình trường học và mua sắm trang thiết bị, đảm bảo công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

* Năm học 2024 - 2025, huyện Trần Đề có 46 trường công lập, trong đó có: 11 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 89,13%. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới này, huyện đã đầu tư hơn 23 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất cho 24 đơn vị trường; mua sắm bổ sung bàn ghế, bảng, thiết bị... với kinh phí 3,6 tỷ đồng.

* Từ đầu năm 2024 đến nay, bộ phận 1 của UBND Phường 1 (thị xã Vĩnh Châu) đã tiếp nhận 4.716 hồ sơ hành chính, trong đó có 2.920 hồ sơ nhận trực tuyến và nhận trực tiếp không hỗ trợ trực tuyến mức 2 là 1.796 hồ sơ. Hướng dẫn trên 200 lượt người cài đặt, sử dụng ví Zalo Pay, Internet banking, Momo để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua bán, kinh doanh.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 4 (thành phố Sóc Trăng) đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2024 - 2025 trích từ nguồn quỹ của Tổ Phụ nữ tiếp bước em đến trường và vận động mạnh thường quân đóng góp thêm 28 phần quà, tổng giá trị của đợt trao học bổng là trên 18 triệu đồng.

PV - CTV

Khai mạc Giải vô địch bóng bàn đồng đội nam các câu lạc bộ tỉnh Sóc Trăng:

13 câu lạc bộ tham gia tranh tài

Ngày 1/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng bàn đồng đội nam các câu lạc bộ tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Châu Thành.



Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 6 bên trái sang) và đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (thứ 7 bên trái sang) trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ bóng bàn tham dự khai mạc. Ảnh: PON LƯ

Có hơn 80 tay vợt đến từ các câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh tham gia tranh tài nội dung đồng đội nam. Đây là hoạt động thể thao sôi nổi, hấp dẫn nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024); tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030.



Các tay vợt bước vào cuộc thi đấu vòng loại. Ảnh: PON LƯ

Giải có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập môn bóng bàn trong nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên với tinh thần "khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đồng thời là sân chơi để các huấn luyện viên, vận động viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu để tiếp tục phát triển bộ môn bóng bàn tại các địa phương. Qua đó, nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện môn bóng bàn trong tỉnh, trên cơ sở đó để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển tỉnh để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải khu vực và toàn quốc.

Theo ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng lần này gồm: đồng đội đạt giải nhất 10 triệu đồng, đội giải nhì 6 triệu đồng và giải ba là 3 triệu đồng.

PON LƯ

THÔNG BÁO đấu giá tài sản

Người có tài sản đấu giá:

I. Chi cục THADS huyện Kế Sách, Sóc Trăng, An Thành, TT. Kế Sách, Kế Sách, ST. Lô 1: Đất DT 3.095,1m², thửa 37, TĐĐ 66 và cây trồng, GKĐ: 182.807.202đ của bà Nguyễn Thị Hồng Đăng. Lô 2: Đất DT 2.622,9m², thửa 124, TĐĐ 38 và cây trồng, GKĐ: 372.520.526đ của ông Huỳnh Giang Anh. Lô 3: Đất DT 3.374,6m², thửa 355, TĐĐ 4. GKĐ: 205.040.696đ; Lô 4: Đất DT 1.000m², thửa 357, TĐĐ 4. GKĐ: 60.760.000đ của bà Nguyễn Thị Phương.

II. Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, số 165 Lê Lợi, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, ST. Lô 5: Đất DT 5.174,3m², thửa 22, TĐĐ 1, GKĐ: 321.220.544đ. Lô 6: Đất DT 10.848,3m², thửa 24, TĐĐ 1; Đất DT 5.144,6m², thửa 26, TĐĐ 1, GKĐ: 1.148.472.143đ và cây trồng của ông Trần Thanh Hải. Lô 7: Đất DT 4.226,8m², thửa 365, TĐĐ 5; Đất DT 9.299,3m², thửa 969, TĐĐ 5; Đất DT 3.336,2m², thửa 364, TĐĐ 5; Đất DT 12.900m², thửa 364, TĐĐ 5, GKĐ: 2.102.959.000đ của ông Trương Ngọc Thủy.

III. Chi cục THADS TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng, đường 30/4, K2, P1, TX. Vĩnh Châu, ST. Lô 8: Đất DT 5.623,2m², thửa 1201, TĐĐ 4, GKĐ: 205.354.821đ; Lô 9: Đất DT 6.216,7m², thửa 1202, TĐĐ 4, GKĐ: 227.028.972đ của ông Nguyễn Văn Thống. Lô 10: Đất DT 205,8m², thửa 45, TĐĐ 68 và công trình, GKĐ: 744.896.439đ của bà Thạch Thị Thary.

- Đặt trước: Lô 1: 27.000.000đ; Lô 2: 55.000.000đ; Lô 3: 30.000.000đ; Lô 4: 9.000.000đ nộp ngày 23, 24, 25/9/2024; Lô 5: 48.000.000đ; Lô 6: 172.000.000đ; Lô 7: 315.000.000đ; Lô 8: 30.000.000đ; Lô 9: 34.000.000đ nộp ngày 24, 25, 26/9/2024; Lô 10: 111.734.000đ nộp ngày 17, 18, 19/9/2024.

- Thời gian đăng ký: Lô 1, 2, 3, 4 ngày 26/8/2024 đến 23/9/2024; Lô 5, 6, 7, 8, 9 ngày 26/8/2024 đến 24/9/2024; Lô 10 ngày 23/8/2024 đến 17/9/2024.

- Thời gian bán đấu giá: Lô 1: 8h30; Lô 2: 9h30; Lô 3: 14h; Lô 4: 15h ngày 26/9/2024; Lô 5: 8h; Lô 6: 9h; Lô 7: 10h; Lô 8: 14h; Lô 9: 15h ngày 27/9/2024; Lô 10: 14h30 ngày 20/9/2024 tại Công ty.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế của Công ty. Liên hệ Công ty đấu giá hợp danh SA, số 46-LK30, đường số 7, K4, P4, TPST. ĐT: 02996560777.

THÔNG BÁO

đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản:

Số 844, Võ Văn Kiệt, Phường 2, TP. Sóc Trăng.

I/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm.

Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng P1, TX. Ngã Năm, Sóc Trăng.

Tài sản 1: Của ông Nguyễn Thanh Vũ

Tài sản là: - 01 (một) máy cắt 100, hiệu PILO, model CUT100, xuất xứ Italy, công suất 16KVA;

- 01 (một) máy hàn Hồng Kỳ 300A, model H300D, xuất xứ Việt Nam, công suất 24KVA, loại dây cuốn biến thế đồng;

- 01 (một) bộ tời kéo bao gồm: Mô tơ điện (01 cái) hiệu Fuji, xuất xứ Nhật, công suất 10HP, Hộp số (01 bộ), kích thước 1 x 0,3 x 0,7 (m), truyền động qua cơ cấu bánh răng 04 cấp.

- Nơi có tài sản: ấp Long Thành, Tân Long, TX. Ngã Năm, Sóc Trăng.

- **Giá khởi điểm: 35.039.391 đồng**, tiền đặt trước kể từ ngày 17/9/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/9/2024 là: 7.000.000 đồng.

II/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị.

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.

*** Tài sản 2: Của ông Nguyễn Thanh Mến - bà Lê Thị Hồng Cho**

Tài sản: Thửa đất số: 1111, tờ bản đồ: 01, diện tích: 599,9m² và tài sản trên đất.

- **Tọa lạc tại:** ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

- **Giá khởi điểm là: 587.941.502 đồng**, tiền đặt trước kể từ ngày 01/10/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/10/2024 là: 117.000.000 đồng.

III/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách

Địa chỉ: Ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

*** Tài sản 3: Của bà Ngô Thị Cẩm Hồng và ông Trần Thanh Phong**

Tài sản: Thửa đất số 177, tờ bản đồ số 53, diện tích 776,5m² và tài sản trên đất.

- **Tọa lạc tại:** ấp An Ninh, TT. An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- **Giá khởi điểm là: 1.930.559.974 đồng**, tiền đặt trước kể từ 01/10/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/10/2024 là: 386.000.000 đồng.

*** Tài sản 4: Của ông Võ Phước Thi và bà Huỳnh Thị Tiên**

Tài sản: Một phần thửa đất số: 55, tờ bản đồ số: 35, diện tích: 1.370,6m².

- **Tọa lạc tại:** ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

- **Giá khởi điểm là: 946.706.451 đồng**, tiền đặt trước kể từ 01/10/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/10/2024 là: 189.000.000 đồng.

*** Tài sản 5: Của ông Nguyễn Văn Hiếu**

Tài sản: Một phần thửa đất số 186, tờ bản đồ số 18, diện tích: 463,4m² và tài sản trên đất.

- **Tọa lạc tại:** ấp Đại An, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

- **Giá khởi điểm là: 1.217.887.000 đồng**, tiền đặt trước kể từ 08/10/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2024 là: 243.000.000 đồng.

*** Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):**

Tài sản 1: kể từ ngày 23/8/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2024.

Tài sản 2 đến tài sản 4: kể từ ngày 26/8/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/10/2024.

Tài sản 5: kể từ ngày 30/8/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/10/2024.

*** Thời gian tổ chức đấu giá:**

Tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 phút cùng ngày 20/9/2024.

Tài sản 2: Lúc 08 giờ 00 phút; **Tài sản 3:** Lúc 09 giờ 00 phút; **Tài sản 4:** Lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày 04/10/2024.

Tài sản 5: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/10/2024.

*** Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng (trong giờ hành chính). Điện thoại: 0888.999.627.**

THÔNG BÁO

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Thạch Thị Chót, chuyển nhượng QSD đất cho bà Phạm Thị Mỹ Phượng theo giấy chuyển nhượng tay ngày 25/12/2014, GCNQSD đất số: BV 351686, cấp ngày 30/10/2014, thửa đất số: 135 tờ bản đồ số: 53, diện tích là 1384,3m², loại đất: đất trồng cây hàng năm khác. Địa chỉ thửa đất: khóm Wáth Pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu xin thông báo đến bà Thạch Thị Chót biết để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu lập sổ sung thủ tục nhận chuyển nhượng QSD đất cho bà Phạm Thị Mỹ Phượng; theo giấy chuyển nhượng tay ngày 25/12/2014 đúng quy định của pháp luật về nhận chuyển nhượng QSD đất của thửa đất nêu trên và niêm yết thông báo tại UBND phường Vĩnh Phước, ban nhân dân khóm Wáth Pích.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này, nếu không có ai khiếu nại, không tranh chấp gì liên quan đến việc chuyển nhượng QSD đất nêu trên thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu sẽ lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất nêu trên cho bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng theo đúng quy định của pháp luật.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 9, nơi gieo mầm hợp tác Việt - Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, từ ngày 3 - 6/9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 9 (EEF 2024) sẽ diễn ra tại Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) nằm trên đảo Russkiy ở thành phố Vladivostok. Theo ban tổ chức, diễn đàn năm nay có chủ đề chính là "Viễn Đông 2030. Kết nối sức mạnh tạo tiềm năng mới". Diễn đàn thu hút hơn 6.000 đại biểu đến từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các sự kiện trong khuôn khổ EEF 2024 được chia thành 7 chủ đề chính, bao gồm: Các đường hướng hợp tác quốc tế mới; Công nghệ đảm bảo độc lập; Hệ thống giá trị tài chính; Viễn Đông của Nga; Con người, Giáo dục và Lòng yêu nước; Giao thông vận tải và hậu cần; Những tuyến đường mới; và Quy hoạch tổng thể: Từ kiến trúc đến nền kinh tế.

Trong thư chào mừng gửi diễn đàn, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các đối tác quan tâm trong không gian châu Á - Thái Bình Dương. Theo Tổng thống Putin, trong nhiều năm qua, diễn đàn EEF đã có những đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế mang tính xây dựng giữa Nga với các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những cuộc trao đổi và thảo luận giữa đại diện các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp và chuyên gia... đã đưa tới nhiều sáng kiến, ý tưởng, đồng thời thúc đẩy chương trình nghị sự



Triển lãm về Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 9.

Ảnh: Quang Vinh-PV TTXVN tại LB Nga

khu vực và phát triển các dự án chung hữu ích. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có vai trò ngày càng tăng trong các vấn đề quốc tế và điều này đã mở ra những cơ hội mới cho hợp tác hiệu quả, kể cả trong các cấu trúc đa phương như Cộng đồng Kinh tế Á - Âu (EAEU), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hay Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Dự kiến, trong khuôn khổ diễn đàn EEF năm nay sẽ có nhiều thỏa thuận quan trọng được ký kết trên nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại và kinh tế, khoa học - kỹ thuật, xã hội, văn hóa, viễn thông, kinh tế kỹ thuật số, giáo dục, nhà ở và dịch vụ công cộng...

Một trong những sự kiện khởi động trong ngày 3/9, ngày khai mạc diễn đàn, là phiên toàn thể Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế hướng tới kỷ

niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa LB Nga và Việt Nam, quy tụ các học giả nổi tiếng của hai nước tham gia chia sẻ tầm nhìn về quan hệ song phương và thảo luận về hợp tác giáo dục giữa hai nước. Ngoài ra, chương trình của diễn đàn cũng bao gồm các cuộc đối thoại giữa các doanh nhân Nga với các đối tác từ Trung Quốc, Ấn Độ, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... Bên cạnh đó, cũng phải kể đến Diễn đàn Đối mới Sáng tạo BRICS, Hội nghị Quốc tế APEC về hợp tác giáo dục đại học và chương trình thanh niên "Ngày của Tương lai".

Theo truyền thống, các địa phương của Khu vực Liên bang Viễn Đông sẽ giới thiệu những thành tựu tại triển lãm "Phố Viễn Đông" trong những ngày diễn ra diễn đàn.

(Theo TTXVN)

Hai tàu thương mại bị tấn công ở ngoài khơi Yemen

Các cơ quan an ninh hàng hải cho biết, trong ngày 2/9 đã xảy ra hai vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Hodeida của Yemen. Tuy nhiên, hiện chưa có thương vong được ghi nhận.

Trung tâm hàng hải chung (JMIC) cho biết mục tiêu bị tấn công đầu tiên là tàu chở dầu Blue Lagoon I, treo cờ Panama. Con tàu này bị trúng 2 tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa thứ 3 rơi cách tàu khoảng 50m. Vụ tấn công đã khiến tàu bị hư hại nhẹ và vẫn tiếp tục thực hiện được hải trình đến cảng tiếp theo.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Anh (UKMTO), mục tiêu bị tấn công thứ hai là một tàu thương mại khác nhưng chưa xác định được danh tính. Con tàu này bị thiết bị bay không người lái tấn công ở vùng biển ngoài khơi cách tỉnh Hodeida 58 hải lý về phía Tây.

Trong một tuyên bố, lực lượng Houthis xác nhận đã tấn công trực diện tàu Blue Lagoon I bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, Houthis không đề cập gì đến mục tiêu thứ hai.

Liên quan đến tàu chở dầu Sounion bị tấn công từ hôm 21/8, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENCOM) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa tràn dầu.

(Theo TTXVN)

Tòa Tối cao Brazil phê chuẩn lệnh đình chỉ mạng X

Ngày 2/9, Tòa án Tối cao Brazil đã phê chuẩn lệnh đình chỉ mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk với lý do vi phạm luật pháp nước này. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của 5 thẩm phán Tòa án Tối cao, bao gồm cả thẩm phán Alexandre de Moraes, người đã ban hành lệnh đình chỉ nền tảng X.

Theo thẩm phán Moraes, ông Elon Musk đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chủ quyền của Brazil, đặc biệt là hệ thống tư pháp. Trong khi đó, thẩm phán Flavio Dino cho rằng quyền tự do ngôn luận không phải là lý do để bào chữa cho những hành vi vi phạm pháp luật nhiều lần của X.

Trước đó, hôm 27/8, thẩm phán Moraes đã ra lệnh đình mạng X sau khi ông chủ sở hữu nền tảng này từ chối yêu cầu chỉ định một đại diện pháp lý mới cho công ty tại Brazil. Ngoài ra, ông Moraes cũng ra lệnh điều tra tỷ phú Elon Musk về cáo buộc kích hoạt các tài khoản bị cấm và một số thông tin sai lệch khác.

Về phần mình, X cũng đã đóng cửa văn phòng đại diện tại Brazil từ ngày 17/8, sau khi có những cảnh báo về việc bắt giữ đại diện pháp lý trước đây của công ty. Trước đó, mạng X từng có khoảng 22 triệu người dùng tại Brazil.

(Theo TTXVN)

LHQ nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ngân hàng Trung ương Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 2/9 đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Tripoli để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Ngân hàng Trung ương Libya (CBL) hiện đang dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt mỏ dầu ở quốc gia Bắc Phi này.

Cuộc khủng hoảng nói trên xảy ra khi chính quyền ở miền Tây Libya quyết định sa thải Thống đốc CBL Sadiq Al-Kabir vào tháng trước và thay thế ông Al-Kabir bằng một hội

đồng, khiến chính quyền ở miền Đông quyết định phong tỏa toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Libya.

Trong một tuyên bố, UNSMIL cho biết các cuộc tham vấn đã kết thúc đêm 2/9 với sự tham gia của đại diện từ Hạ viện Libya, Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya (HCS) ở miền Tây và Hội đồng Tổng thống Libya. Các bên đã nhất trí đệ trình một dự thảo thỏa thuận để HCS và Hạ viện Libya xem xét, hoàn thiện, trước khi các bên ký kết trong ngày 3/9.

CBL là cơ quan hợp pháp

độc nhất quản lý nguồn doanh thu dầu mỏ của Libya và trả lương cho các công chức nhà nước trên cả nước. Nếu cuộc tranh giành quyền kiểm soát CBL kéo dài, tất cả các khoản lương của công chức nhà nước, hoạt động chuyển khoản giữa các ngân hàng và thư tín dụng cần thiết cho hoạt động nhập khẩu sẽ trở nên bất khả thi. Tất cả những điều này sẽ khiến nền kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế của Libya bị đóng băng.

Hiện các phe phái ở miền Đông Libya - bao gồm Hạ viện

Libya do Chủ tịch Aguila Saleh đứng đầu và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy - vẫn đang quyết liệt phản đối quyết định sa thải Thống đốc CBL Al-Kabir và việc phong tỏa các mỏ dầu ở miền Đông sẽ làm cạn kiệt nguồn tiền của CBL cũng như khiến các nhà máy điện phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Tình trạng mất điện kéo dài, vì thế, cũng sẽ sớm xuất hiện trở lại.

Trong một tuyên bố, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết do các mỏ dầu

bị đóng cửa, tổng sản lượng dầu của nước này đã giảm gần một nửa, xuống chỉ còn 591.000 thùng/ngày vào ngày 28/8 từ mức gần 959.000 thùng/ngày vào ngày 26/8. Tổng số tiền thất thu trong 3 ngày này lên tới 120 triệu USD.

Cuộc khủng hoảng liên quan đến CBL hiện nay đang đe dọa chấm dứt giai đoạn tương đối yên bình kéo dài 4 năm qua tại Libya, quốc gia vốn bị chia rẽ trong hơn một thập kỷ giữa các phe phái ở miền Đông và miền Tây.

(Theo TTXVN)

● TÓNG BIÊN TẬP: NGUYỄN VĂN TRIỀU
● GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ 833/GP-BTTTT
DO BỘ TTTT CẤP NGÀY 30-12-2021
● BÁO SÓC TRĂNG RA MỖI TUẦN 3 KỶ:
THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU
● SÁP CHỮ TẠI TÒA SOẠN BÁO SÓC TRĂNG
● IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÓC TRĂNG
● GIÁ 3.500Đ



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG CHO HỆ THỐNG MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG TỈNH